



# ข่าวรามคำแหง

## RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ฉบับนี้....มีอะไร  
ม.ร.0601.033.0332/2526.12.40 [001-008]  
ห้องสมุดรามคำแหง.....หน้า 3  
แนะนำรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน.....หน้า 4  
แนะนำรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง.....หน้า 5  
รายการโทรทัศน์การศึกษา.....หน้า 7

อตตา ฮี อุตฺตโน นาโถ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 40 ปีการศึกษา 2525 29 มกราคม 2526 ราคา 75 สตางค์

### อธก.ใหม่เปิดใจ 3 ปัญหาใหญ่ สวัสดิการนศ.-วิทยาเขต-โรงพิมพ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่ นำทีมรองอธิการบดี 6 ท่าน ปรากฏตัวต่อนักศึกษากลางลาน สวป. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2526 ตามคำเชิญขององค์การนักศึกษา ในรายการ "พบผู้บริหาร" เพื่อเปิดให้นักศึกษาได้ซักถามข้อข้องใจตามคำมั่นสัญญาที่แถลงไว้ว่าจะพบปะชาวรามคำแหงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

**ประวัติทุกคนไม่ต่างพริ้ว** บดีทั้ง 6 ท่าน พร้อมกับยืนยันว่า "คณะ เพราะตั้งแต่อยู่รามคำแหงตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา ทั้ง 7 ท่านนี้ยังไม่เคยถูก  
รศ.สุขุม นวลสกุล อธิการบดี ผู้บริหารชุดใหม่ ทั้ง 7 ท่านรวมทั้งตัว  
ร.คนใหม่ ได้กล่าวแนะนำรองอธิการ ผมด้วย ผมวางใจในความซื่อสัตย์สุจริต  
อ่านต่อหน้า 8



พบ  
นักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2526 เวลา 17.00-18.45 น. ณ บริเวณลานสวป. องค์การนักศึกษาได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่มาพบและสนทนากับนักศึกษา ซึ่งในการนี้ รศ.สุขุม นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนใหม่ ได้นำทีมรองอธิการบดีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วจำนวน 6 ท่าน มาแนะนำกับนักศึกษา ดังนี้

- ศ.สงฆ์ สนิะสมิต ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ
  - ผศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  - รศ.ดร.พัณณ์ น้อยแสงศรี ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  - ผศ.ดร.กิตติ จรรย์ยานนท์ ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  - รศ.สมจินตนา สีวาลี ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการ
  - ผศ.โกศล โรจนพันธ์ ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- ซึ่งรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายได้กล่าวถึงงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ หลังจาก นั้น อธิการบดีคนใหม่ได้ตอบปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ปัญหาวิทยาเขต-ปัญหาสวัสดิการนักศึกษา และปัญหาโรงพิมพ์

### สมัครรับเลือกตั้ง



มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้พรรคนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง สมนร. และ อคมร. ประจำปี 2526 ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2526 ซึ่งในวันแรกของการรับสมัคร (24 มค. 26) ณ กองกิจการนักศึกษา อธก. ชั้น 2 มีพรรคนักศึกษายื่นสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 พรรค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครทั้ง 2 พรรค และทำการหยิบสลากหมายเลขของผู้สมัครทั้ง 2 พรรค ซึ่งผลปรากฏว่า

พรรคนักศึกษา 7 คณะ ได้หมายเลข 1 (ประเภท อคมร.) หมายเลข 11 (สมร.ประเภทระบุพรรค) และหมายเลข 21-28 (สมร.ประเภทบุคคลสังกัดพรรค)

พรรคกระแสรวม ได้หมายเลข 2 (ประเภท อคมร.) หมายเลข 12 (สมร.ประเภทระบุพรรค) และหมายเลข 31-38 (สมร.ประเภทบุคคลสังกัดพรรค)

### ทปม.ชั้นศ. 23 ราย ยังมีสถานภาพอยู่

ทปม.ตัดสินว่า นักศึกษาศกบ. มร.ที่ลงทะเบียนผิดพลาด 23 ราย ยังมีสถานภาพอยู่

ตามที่ทปม.รามคำแหงได้เสนอข่าวการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ของนักศึกษาศกบ.มร. ซึ่งลงทะเบียนนอกเหนือ  
อ่านต่อหน้า 8

### บรรยายพิเศษ



ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "English - Thai Linguistics : A Comparative Overview" โดย Professor Dr. Edward M. Anthony ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์และเป็นผู้ดำเนินการสถาบันและวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยฟิวด์สเบอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2526 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพ่อขุนว และในคอนวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงรับรอง Professor Dr. Edward M. Anthony ณ ห้องอาหารเสริมมิตร ลาดพร้าว

### ล้อมวลชนสัมพันธ์



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526 ผู้แทนจากประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำกระเช้าดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในโอกาสที่ทางสถานีฯ ได้จัดงานขึ้นรอบปีที่ 26 เพื่อเป็นการขอบคุณที่สถานีฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งสอง

### รามฯ จับมือ กรมการปกครอง บริการเทศบาล นิติฯ-รัฐศาสตร์



รายงานข่าวจากฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุดกลางแจ้งว่า นายอมร อนันต์ชัย ผู้อำนวยการวิจยการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการส่งเสริมความรู้แก่ข้าราชการกรมการปกครอง  
อ่านต่อหน้า 8

### นิทรรศการภาพถ่าย



ชมรมถ่ายภาพ อคมร.จัดนิทรรศการด้านการถ่ายภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2526 ณ ห้องประชุม เอ.ดี.1  
อ่านต่อหน้า 8

### คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. จัดรายการเผยแพร่ประชาธิปไตย ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 10 หาดใหญ่

สถานีโทรทัศน์ช่อง 10 หาดใหญ่ ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดรายการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนในภาคใต้เกิดความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรให้ความร่วมมือ เพราะเป็นการบริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคม โดยมอบให้คณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดรายการ  
อ่านต่อหน้า 8

### ฝ่ายต่างๆ จัดสัมมนา



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526  
อ่านต่อหน้า 8

### สรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี สืบแทน รศ.ดร.พัณณ์ ในวันจันทร์ที่  
อ่านต่อหน้า 8



# อะไรที่ใหม่

## บริการอัดเทปคำบรรยาย

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ขยายเวลาการให้บริการอัดเทปคำบรรยายทางสถานีวิทยุ สำหรับ ภาค 2/2525 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 8 กุมภาพันธ์ 2526 (วันวันอาทิตย์) นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการอัดเทปคำบรรยายให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จสิ้นหมู่ ภาค 2/2525 พร้อมด้วยฉันทบัตรภาพ (ขนาด C 60 จำนวน 4 ม้วน ต่อ 1 วิชา) ไปติดต่อกับฝ่ายโสตฯ ชั้นลอย สำนักหอสมุดกลางในเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ ครั้งที่ 9

**ชมรมดนตรีไทย-นาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง** ขอเชิญชมงานสังคีตกรรม ครั้งที่ 9 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 13.00-16.00 น. ณ A.D. 1 โดยมีการบรรเลงวงมโหรีเครื่องใหญ่ การแสดงระบำวิเศษ การรำฉุยฉาย การบรรเลงประกอบการฟ้อนรำ และการแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาคือคุณและมณฑลางกระพ้อม

## ราตรีมะลิบาน ครั้งที่ 5

ชมรมการตลาด อสมร. ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาการตลาด ทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน "ราตรีมะลิบาน ครั้งที่ 5" วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหญ้ารวมอิมพีเรียล ผู้สนใจติดต่อขอบัตรได้ที่ชมรมการตลาด ตึกกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 405

## การเงินสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ชมรมการเงินและการธนาคาร อสมร. ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาการเงินและการธนาคารทุกท่าน พบปะสังสรรค์ในงาน "การเงินสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 18.00-22.00 น. ณ โรงแรมบางกอกเซนต์เตอร์ (หัวลำโพง) ผู้สนใจติดต่อขอบัตรได้ที่ชมรมการเงินและการธนาคาร ตึกกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 404

## ทัศนศึกษา

ชมรมประวัติศาสตร์ อสมร. จัดทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2526 บัตรราคา 130 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอบัตรได้ที่ ชมรมประวัติศาสตร์ ตึกกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 410 ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526

## จ้างปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องบันทึกเสียง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้อง 202 อาคารท่าเมือง เป็นห้องบันทึกเสียง ผู้สนใจขอรายละเอียดและใบเสนอราคาได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ม.ร. ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526

## ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเรียกประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน 5 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและใบเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526

## อภิปราย

**คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการอภิปรายในหัวข้อ "ตลาดแรงงานและเทคนิคการหางานทำ" หัวข้อที่อภิปราย**

1. ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต วิทยากร นายกมล กุสุวรรณ (นายกสมาคมการจัดการงานบุคคล) นายสุชาชัย โกติน (ประธาน

อ่านต่อหน้า 4

## ชมการผลิตรายการโทรทัศน์ การศึกษา



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526 เวลา 09.00 น. อาจารย์จากกองวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนรวมเหล่า จำนวน 18 คน ได้มาเยี่ยมชมการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเน้นชมการผลิตรายการวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วีดีโอเทป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนรวมเหล่า ในภาพรวม ส.ม.คิด วีซีดีบี ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา ม.ร. ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปให้ฟัง

## แนะแนวการศึกษา



งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปร่วมงานเสปดาค์แนะแนวการศึกษา ที่ ร.ร.จักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2526 ซึ่งได้แนะแนวการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และแนวทางการประกอบอาชีพ รวมทั้งสวัสดิการและบริการของมหาวิทยาลัย แก่แก่นักเรียนมัธยมปลายของจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งจัดฉายภาพยนตร์และแจกจ่ายเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย

## คะแนนการเลือกตั้งคณบดี และรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ (18 ม.ค. 26)

หมายเลข - ชื่อ	นายอาจารย์		นายสุรการ	
	คะแนน	เทียบเป็น %	คะแนน	เทียบเป็น %
1. ชูธรรมบุญ ไชยรัตน์	26	96.30	54	100
2. ชูชัยบุญญา อุดมระพี	27	100	42	77.78

### ตำแหน่งรองคณบดี

หมายเลข - ชื่อ	นายอาจารย์		นายสุรการ	
	คะแนน	เทียบเป็น %	คะแนน	เทียบเป็น %
1. นายบัณฑิต คำวาทิทธิ	11	37.93	18	54.55
2. นายทิพย์ กิทยเมธา	4	13.79	16	48.48
3. นายสุร ภูวสินธุ์	29	100	28	84.85
4. นายสุนทร ราชวงศ์ศึก	13	44.83	33	100

## อบรมพนักงานขับรถ



คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์ ม.ร. เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2526 ณ อาคารที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีพนักงานขับรถยนต์จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 44 คน

## วิชาการนิทรรศน์



อสมร. และชมรมวิชาการ 15 ชมรม จัดนิทรรศน์ การ "วิชาการนิทรรศน์" เมื่อวันที่ 18-22 มกราคม 2526 ณ บริเวณมหาวิทยาลัย และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2526 เวลา 16.00 น. ชมรมประวัติศาสตร์ จัดให้มีการปาฐกถาในหัวข้อ "อนาคตการเมืองไทย" โดย สมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคประชากรไทย ณ บริเวณลาน สวป. ซึ่งมีนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

## ให้ยืมอุปกรณ์กีฬา

ศูนย์ส่งเสริมกีฬา ขอเชิญชวนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้บริการของศูนย์ฯ โดยทางศูนย์ฯ มีอุปกรณ์กีฬาไว้บริการให้ยืม อีกทั้งยังมีวิทยากร คอยแนะนำการเล่นให้ด้วย ขอเชิญผู้สนใจมาใช้บริการ โดยนำบัตรประจำตัว และรูปถ่ายขนาด 1" หรือ 2" จำนวน 2 ใบ มาทำบัตรสำหรับยืมอุปกรณ์กีฬา ที่ศูนย์ฯ ห้อง 206 ตึกกิจกรรมนักศึกษา ในวันและเวลาราชการ ในการทำบัตรไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข่าวโดย...ศุภนิตย์ วงษาลังการ

## ผลการตัดสินประกวด การเขียนคอลัมน์

ชมรมภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีการประกวดการเขียนคอลัมน์ ในหัวข้อ "นักศึกษา เรือคือความหวังของสังคม" อ่านต่อหน้า 4



# จดหมาย จาก ผู้อ่าน

คณะนิติศาสตร์

เรียน ท่านบรรณาธิการข่าวรวมคำแหง

ตามที่ข่าวรวมคำแหงฉบับที่ 38 ลงวันที่ 15 มกราคม 2526 คอลัมน์จดหมายจากผู้อ่าน มีข้อความเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของคณะบางประการ จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ในส่วนที่แผนกรับผิดชอบดังนี้

งานประชาสัมพันธ์ของคณะนิติศาสตร์ แบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเป็นแผนกประชาสัมพันธ์ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 6 คน หัวหน้าแผนก 1 คน

ภายในแผนกประชาสัมพันธ์ แบ่งงานดังนี้

1. งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับผิดชอบ-สอบถามแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปตลอดเวลาทำการ
2. รับคำร้องประเภทต่าง ๆ แยกประเภทและส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
  - คำร้องขอใบรับรองครบหลักสูตร ประมาณ 800-1,000 ราย/ภาค
  - คำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประมาณ 2,000-3,000 ราย/ภาค
  - คำร้องขอออกเลิกและสับเปลี่ยนกระบวนวิชา-ภาคปกติ 600-800 ราย ภาคฤดูร้อน 2,500-3,000 ราย
  - คำร้องทั่วไป ประมาณ 20-30 ราย/วัน
3. งานติดตามเรื่องที่พักกำหนดเวลา โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
4. งานติดประกาศข่าวสาร
5. งานรับ-ส่งจดหมายของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
6. งานตอบจดหมายของนักศึกษา
7. งานรับโทรศัพท์ เพื่อบริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ต้องการทราบข่าวหรือถามปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกา

เรียนการสอน

8. งานเสียดามสายในคณะ
9. งานจุดสารภายในคณะ
10. จัดทำตารางสอบไล่วิชากฎหมายประจำทุกภาค

จะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาที่ต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ ทำให้นักศึกษาบางส่วนอาจไม่ได้รับบริการอย่างทั่วถึงสำหรับกรณีของนักศึกษาที่เขียนจดหมายแสดงความรู้สึกมานั้น เป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการสอบไล่ประจำภาค เจ้าหน้าที่ของแผนกประชาสัมพันธ์ทุกคน ได้รับแต่งตั้ง

ให้เป็นกรรมการควบคุมการสอบตามตึกต่าง ๆ ซึ่งห่างไกลที่ทำการคณะ ทางคณะนิติศาสตร์ได้จัดเจ้าหน้าที่แผนกอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยความสะดวก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดยที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ได้ชี้แจงงานทั่วไปให้ทราบก่อนทุกครั้ง และช่วงเวลาที่นักศึกษาผู้เฝ้าทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนั้นเป็นช่วงเวลาสอบและได้เลยกำหนดเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศไว้ ทั้งนี้ถ้านักศึกษาต่างจังหวัดควรทราบกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้จากข่าวรวมคำแหงอันเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามขอขอบพระคุณผู้ที่ได้ให้ความสนใจวิจารณ์งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์มา หากเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทางแผนกไม่เคยปล่อยปะละเลย และได้พยายามกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่เสมอ ฉะนั้นจึงมีความเห็นว่า ในกรณีที่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของนักศึกษาคนใดที่ยังไม่เข้าขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นแล้ว ก็น่าจะให้ออกสทหน่วยงานนั้น ๆ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษานั้นเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะเสนอข่าวออกไป เพราะการแก้ข่าวย่อมไม่มีผลต่อทัศนคติของผู้ไม่ได้ติดตามข่าวโดยตลอด

จึงเรียนชี้แจงมาและกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

(นางสาวสรณีย์ สมบัติทานิช)

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

# นานาทัศนะ โดยกองบรรณาธิการ

## ห้องสมุดรวมคำแหง

เป็นที่แน่ชัดว่าแหล่งค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ของชาวรวมคำแหง แหล่งใหญ่คือหอสมุดรวมคำแหง กองหนังสือฉบับจำนวนแสน ๆ เล่มในห้องสมุดแห่งนี้ ไม่เคยจะปรากฏเลยว่ามีเล่มใดวางจนฝุ่นจับ ผู้คนทั้งหลายไปที่นั่น จากสถิติที่ทราบมาวันหนึ่ง ๆ มีคนเข้าไปใช้บริการนับหมื่นคนขึ้นไป เราจะนำท่านไปพบกับหนึ่งในหมื่นที่เดินตรงไปหอสมุดแห่งนี้



รายแรกเราพบเขาที่ประตูทางเข้าหอสมุด เข็มชาติ ทุม-อนันต์ ทำหน้าที่ตรวจหนังสือที่ใช้บริการนำออกจากหอสมุด ว่ามีผู้แอบไปยืมหรือขโมยส่วนรวมไปเป็นส่วนตัวบ้างหรือไม่? เข็มชาติกล่าวกับ ชร.ว่า เรายังคงมีอยู่ 4 คนครับ เราทำงานเป็นผลัด ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมงต่อวัน เรื่องโยกหนังสือออกหรือครับ...เท่าที่หมทำมาเท่านี้ ปีกว่า ยังไม่เคยพบครับ มีแต่บางรายถือออกมาพวกเรารอตรวจหมักบอกว่...ขอโทษ ลืม...คิดมีอมา...อย่างนี้ทุกรายแหละครับ เทคนิคในการตรวจมีซึครับ...แต่ไม่ขอเปิดเผย"

ต่อกรณที่หอสมุดให้นักศึกษาหญิงสวมกางเกงเข้าหอสมุดได้นั้น เข็มชาติให้ทัศนะว่า "เห็นด้วยครับ เพราะบางคนมาจากต่างจังหวัด มาขอรับบริการอัดเทป หรือค้นคว้าความรู้บ้าง เราไม่ควรตัดสินเขาไรใหม่ครับ ปัญหาที่พบมากหรือครับ ที่นั่งไม่พอใจครับ...เพราะบางคนมาหอสมุดเพียงมานั่งพักผ่อน บอกว่าหอสมุดมีแอร์เย็นดี วันไหนแอร์เสีย คุณแอบอ่านกันแหละ"

อ่านต่อหน้า 6

**หยุดคิด**

## ชาติ ศาสน์ ศรี

### "หยุด"

“มลา เว ปาปลา ธมฺมา อสุมิ โภถ ปรมฺหิ  
บาปธรรม เป็นมลทิน ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่น”

องค์คุณสิมาลโจร รู้สึกอึดจรรยาใจนึกที่ตามพระพุทธรูปองค์ไม้หัน เมื่อเจียดบาปจึงไล่เพื่อมุ่งจะสังหารพระองค์จนเหนื่อยหนักจะวิ่งต่อไปไม่ไหวจึงร้องเรียกพระองค์ว่า สมณะหยุดก่อน หยุดก่อนสมณะ จึงทรงมีรับสั่งว่า “ดูก่อนองค์สิมาลคตาคดหยุดแล้ว ท่านตั้งหากที่ยังไม่หยุด” องค์สิมาลแสนซัดเคืองจึงกล่าวว่า สมณะมุสา ปาปว่าหยุดแต่อย่างเท่าเดินไม่ยอมหยุดตามที่พูด พระพุทธรูปองค์คริสต์ว่า “คตาคดหยุดแล้วคือหยุดจากการทำความชั่ว หยุดชั่ว คิดชั่ว อย่างเด็ดขาด ท่านเสียยังไม่หยุด คือยังยินดีทำบาปกรรมด้วยดวงจิตอันเทียมโหดอยู่”

องค์สิมาลโจรได้สติ เห็นโทษตน โยนดาบทิ้ง วิ่งเข้าหอบนแทมพระยุคลบาทของพระพุทธรูปแล้วขอบวชเล็กทำชั่ว ภายหลังสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้

ท่านเล่า หยุดหรือยัง? จงหยุดทำความชั่วเพื่อความบริสุทธิ์ของท่านเอง

สรุปจากหนังสือแสงธรรมของมูลนิธิ ภ.ส.ย.

โดยสนธิ บางชั้น

# เปิดใจ บ.ก.

ดร.ไพฑูริย์ ภูริเวทย์

ปัญหาหนึ่งที่มีที่ประเทศเราในงานสนธิทวงคืนได้อินทรีย์ที่รวบรวมครบรอบ 200 ปี สิ่งหนึ่งที่คนไทยในปัจจุบันมีความรู้สึกอยู่ในใจคือความก้าวหน้า เราสามารถดำรงความเป็นเอกราช ผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติต่าง ๆ ในโลกตะวันตก กรุงเทพฯ เจริญทั้งในด้านวัตถุและจำนวนประชากร แต่กลับมีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาได้พัฒนาครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า แต่ในช่วงก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ชาติเราจะไม่มีความก้าวหน้า ที่จริงแล้วเราที่มีความก้าวหน้ามาตั้งแต่เริ่มมีชาติไทย ศาสนาวิชาและอักษรสมัยพุทธบูรณาคำแหงก็เป็นหลักฐานและความก้าวหน้าในสมัยนั้น ฉะนั้นขอให้กว้างกว่าระดับชาติไปอาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นในโลก สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่า มนุษย์ได้สร้างสรรคความเจริญก้าวหน้ามาตลอดกาล

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนวางไว้ แต่เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าสมาชิกในสังคมไทยเข้าใจความหมายตรงกันหรือไม่ บางคนอาจหมายถึงความก้าวหน้าทางวัตถุซึ่งมองเห็นได้ชัด ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถเพิ่มที่ถืออาคารหรือขยายแผนก หรือตั้งกองใหม่ได้ เราก็พากันกล่าวว่าทำความก้าวหน้าให้หน่วยงาน แต่ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าได้ยากอาจไม่มีใครรู้จัก คำถามที่นึกคิดในเรื่องนี้คือ จิตใจของคนในปัจจุบันสูงก้าวไกลคนสมัยใหม่หรือสมัยอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์หรือเปล่า

ถ้าเราพิจารณามโนทัศน์ของความก้าวหน้า (concepts of progress) จะเห็นว่ามีส่วนสำคัญอยู่ 3 มโนทัศน์ คือ มโนทัศน์ทางศาสนา มโนทัศน์ทางวัตถุ และมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา ในทางศาสนาหลายศาสนาที่เชื่อว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ตายและได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ ส่วนความก้าวหน้าในด้านวัตถุหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุสิ่งของเข้าพบเห็นกันในเมืองใหญ่ในโลกปัจจุบัน ส่วนมโนทัศน์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา มีพื้นฐานอยู่บนความที่คิดค้นปัญหาหลายประการ ก็สำคัญคือความก้าวหน้าในทางวัตถุ ความรู้ไม่มีวันหยุดอยู่กับที่ ความรู้จะพัฒนาไปข้างหน้าความก้าวหน้าก็ควรเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัส และที่สคัญคือความรู้จะเป็นสิ่งสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แก่คนทั้งมวลและไปสู่สังคมอันดี

จะเห็นว่า ความก้าวหน้าทางวัตถุสัมพันธ์กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพราะวัตถุต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้นเป็นผลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถ้าพิจารณาให้ถลกลงไปอีกนิดจะเห็นว่าความก้าวหน้าทางวัตถุอยู่ในขอบเขตของระบบเศรษฐกิจอยู่ 2 ระบบคือ ระบบนายทุน และระบบคอมมิวนิสต์ ทั้งสองระบบนี้ต่างก็ไม่ได้เอาใจจริงเอาใจกับการพัฒนาความก้าวหน้าตามมโนทัศน์วิทยาศาสตร์และปรัชญามากนัก แต่สังคมที่เศรษฐกิจมีอยู่มีโอกาสที่จะไปถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และปรัชญามากกว่า เพราะทุกคนมีโอกาสดแสดงความคิดเห็นซึ่งมีอิทธิพลต่อความเห็นของสังคมที่เรียกว่า public opinion ได้

คงไม่ต้องอธิบายว่าสังคมที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หวังความก้าวหน้าในรูปแบบใด เขามักคิดว่าสังคมประเภทนี้จะมั่นคงในกลุ่มประเทศที่มีระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตย แต่บางทีในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีหน่วยงานที่ผู้บริหารไม่เคารพฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นที่ตั้ง คำหนึ่งก็อ้างประชาธิปไตย สองคำก็อ้างความเป็นวิชาการ สามคำก็อ้างว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทว่าไม่รู้ว่าตัวเองนั้นแหละที่ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ควรงานราชการและระบบการบริหาร หรือจะเถียงกันไปดังคนในปัจจุบันมีทั้งแบบบริสุทธ์และบริสุทธ์ ซึ่งบริสุทธ์ วลา และไม่เป็นผลดีสังคมจึงมั่นคงไม่เสียว่าทุกคนจะเอาธรรมของเขามาเป็นข้อคิดเสียได้ สาเหตุอาจมีผลทางประการเดียวที่เห็นแก่การศึกษาก็ได้ ปัจจุบันเรายังคงพบลูกพ่อกัน ลูกโคม อะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย จะศึกษาเล่าเรียนสถาบันใดก็ตาม แนวความคิด การแสวงหาความรู้ และการพัฒนาสังคมควรเป็นไปในแนวองค์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา ซึ่งการศึกษาในทางนี้จะมีผลดี สิ่งที่เราจะก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาและจิตใจ

ดร.ไพฑูริย์ ภูริเวทย์



# แนะนำ

# รองอธิการบดี

# ฝ่ายวางแผนและพัฒนา



## ผศ.โกศล โรจนพันธ์

เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 36 ปี (เกิด 30 มกราคม 2490) สำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยเป็นนักศึกษาเป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมธ.) และเป็นเลขาธิการคนแรกของศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อนรุ่นเดียวกันขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นนายอำเภอ เช่น สุจริต บัจฉิมนันท์, เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, ถาวร โพธิ์สมบัติ และ อมรทัศน์ นิสัยกุล จบแล้วมาทำงานที่รามคำแหงในตำแหน่งอาจารย์

ตั้งแต่ปี 2514 ตอนแรกอยู่คณะนิติศาสตร์ เมื่อมีคณะรัฐศาสตร์ก็ย้ายมาเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้บรรยายวิชาการเมืองการปกครองของไทย (PS 110) กระบวนการนิติบัญญัติ (PS 315) และการเมืองกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ (PS 335) ในส่วนของงานบริหารเคยเป็นที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ม.ร. (2514) ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย (2520) ที่ปรึกษา อศจ.ร. (2522-2523) ประธานกรรมการกิจกรรมสภาอาจารย์ (2517-2519) กรรมการประชาสัมพันธ์ (2520) กรรมการบริหารโรงพิมพ์ (2519) กรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง (2520-2523) กรรมการวางแผนฯ

(2522-2523) และผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายวางแผนฯ (2521, 2523)

อุปนิสัยเป็นคนร่าเริง อารมณ์ดีเป็นนิจ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัว คือ ชอบนุ่งยีนส์ และใช้จักรยานเป็นพาหนะในมหาวิทยาลัย มีคติในการทำงานว่า "ทำความคิดเพื่อความดีไม่ใช่เพื่อตนเอง" งานอดิเรกชอบอ่านหนังสือและนั่งเฉย ๆ ก็พาสอบเล่นตะกร้อและแบดมินตัน ฟังเพลงแจ๊ส และเพลงลูกทุ่ง อ่านหนังสือพิมพ์มติชน, ไทยรัฐ และข่าวธุรกิจ

สิ่งที่ได้รับการชื่นชมจากเจ้าตัวก็คือ เป็นคนที่ไม่ชอบออกงานสังคม (โดยเฉพาะงานที่เป็นพิธีการ) ร้องเพลงไม่เป็น เดินร่าและร่าวงไม่เป็น แดมยังเป็นโสดอีกด้วย

เป็นผู้ที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน กิตติศัพท์ที่ทราบจากคนใกล้ชิดก็คือ ลองจ้างงานอะไรแล้วมักจะได้รับผลสำเร็จ เช่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมรักบี้ที่เล่นรักบี้ไม่เป็น (แต่ไปเป็นนักกีฬารักบี้แทนก็ได้รับรองตำแหน่งชนะเลิศ) หรือเป็นคนที่ไม่มีความรู้และไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อน แต่ก็เปิดตำราและถามไถ่จากผู้รู้จนทำให้สวนหย่อมของคณะรัฐศาสตร์งามสะพรั่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่เห็นในปัจจุบัน (เรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่า เป็นหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางคณะให้เตรียมการในเรื่องสถานที่ เมื่อครั้งที่ย้ายที่ทำการคณะ)

ข่าวรามคำแหง มีโอกาสพบ ผศ.โกศล โรจนพันธ์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 26 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทำงาน คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.โกศล ได้เปิดใจในเรื่องการรับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาว่า

"มารับตำแหน่งนี้ บอกตรง ๆ ว่ารู้สึกหนักใจครับ เพราะเป็นงานที่มีปัญหามากมายเหลือเกิน เช่น ปัญหาการให้บริการแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบริการการเรียนการสอน ด้านสาธารณูปโภค การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และปัญหาในส่วนของคุณาจารย์ ข้าราชการ ก็คือ การสร้างความเข้าใจ การอำนวยความสะดวก การส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของแต่ละฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกำลังใจแก่คนที่ทำงาน ซึ่งผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งกำลังคน กำลังความคิด และเงินงบประมาณ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการที่จะมองเห็นปัญหาร่วมกันและแก้ไขปัญหาด้วยกัน"

"การที่ผมมาสนใจงานด้านวางแผนนั้น เริ่มมาจากการที่ผมมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญจากการที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนไม่เพียงพอ ท่ออย่างนี้จะสอนนักศึกษาจำนวนมากให้ได้ผล ท่ออย่างนี้จะตรวจข้อสอบให้ทัน ทำอย่างไรจะให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ผมก็พยายามคิดว่า เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ก็เริ่มมองปัญหาเหล่านี้อย่างกว้าง ๆ"

"ผมคิดว่า การแก้ไขปัญหาในเรื่องการให้บริการกับนักศึกษา

จำนวนมากเช่นรามคำแหงนี้ น่าจะมีทางออกอยู่ 2 ทาง ทางแรกคือ เพิ่มการบริการให้มากขึ้น เช่น เพิ่มสถานที่ให้บริการหรือทางที่สองคือ กระจายการบริการออกไป หมายถึงกระจายออกไปไม่รวมไว้ที่ศูนย์กลางเพียงจุดเดียว"

"สำหรับหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้ รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้รับผิดชอบ งานของกองแผนงาน สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษาและโรงพิมพ์ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมที่จะรับผิดชอบงานดังกล่าว โดยได้ศึกษาถึงการดำเนินงานของผู้บริหารชุดที่แล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการต่อในส่วนของงานที่ยังค้างค้าง รวมทั้งศึกษาถึงงบประมาณที่เข้ามาและที่กำลังจะได้รับ เพื่อจะได้นำมากำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน"

"สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทำได้ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็คือ ในส่วนของนักศึกษา จะพยายามจัดระบบห้องเรียนให้สมบูรณ์ขึ้น ทั้งระบบเสียงและแสง รวมทั้งจัดสถานที่พักผ่อนของนักศึกษาและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปให้ดีขึ้น สำหรับสิ่งที่คิดว่าจะต้องทำในส่วนของคุณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก็คือ ปัญหาเรื่องความแออัดของทำงานจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และจะแก้ไขในเรื่องโทรศัพท์ ทั้งหมายเลขกลางและโทร.ภายในให้มีประสิทธิภาพ"

"ผมยอมรับครับว่า งานนี้เป็นงานที่ทำหาคำความสามารถอยู่ไม่น้อย จริงอยู่ ถึงแม้ผมจะเคยทำหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งได้จัดระบบห้องเรียน ห้องประชุม สถานที่ทำงาน และสภาพแวดล้อมของคณะรัฐศาสตร์อย่างสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ผมก็คิดว่าสิ่งที่ทำไปแล้วในส่วนของคุณาจารย์ เป็นเสมือนหนึ่งแบบทดลองในการจัดการองค์การเล็ก ๆ ของหน่วยงานหนึ่ง แต่ในขณะนี้ผมกำลังก้าวไปสู่การจัดการองค์การภายนอกที่ใหญ่และสลับซับซ้อนขึ้น ถึงแม้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับงานเดิมที่ทำ

มาแล้ว แต่ก็ในระดับคณะ ซึ่งคงมีบางสิ่งที่แตกต่างไปในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับ"

"อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมีความห่วงใยก็คือ ปัญหาการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยต้องแบกรับภาระการดูแลตัวเองสูงมาก เราต้องใช้จ่ายเงินเพื่องานประจำสูงจนไม่สามารถนำเงินมาลงทุนได้ อย่างปีที่แล้ว มีงบลงทุนเพียง 2 ล้านบาท ซึ่งก็แทบจะนำไปทำอะไรไม่ได้ หรืออย่างปีงบประมาณ 2526 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมีรายได้ประมาณ 300 กว่าล้านบาท แต่มีงบลงทุนเพียง 30 ล้านบาทเท่านั้น ฉะนั้น ถ้าเราสามารถตัดภาระเงินเพื่องานประจำให้น้อยลงได้ จะทำให้มีงบลงทุนมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปคนเป็นเป้าหมายที่วางไว้"

"การแก้ไขปัญหานี้ ผมมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรจะได้มีการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูว่าใช้ไปเหมาะสมหรือยัง และการใช้เงินของมหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ในลักษณะที่สมดุลสมผลมากขึ้น แต่ไม่ใช่เป็นการตัดทอนค่าใช้จ่ายนะครับ"

"ผมขอขอบอกถึงประชากรของมหาวิทยาลัยนะครับว่า การทำงานของผู้บริหารจะสำเร็จตามเป้าหมายก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้ามีอะไรก็ขอให้ทุกคนช่วยกันหรือใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้บอกมานะครับ หลักการทำงานที่ผมใช้อยู่ประจำก็คือ การพูดคุยกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่เฉพาะผู้บริหาร เพราะอยากให้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาครับ"

"ที่มีคนวิจารณ์ว่าผมเด็กเกินไปสำหรับตำแหน่งนี้ ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับ กลัวอย่างเดียวจะว่าผมแก่เกินไปเท่านั้น"

## อภิปราย

### ต่อจากหน้า 2

- กรรมการบริษัท Asian Equator จำกัด)
- ตลาดแรงงานด้านธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว วิทยากร นายอำนาจ คงมีสุข (ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม Bangkok Penninsula)
- เทคนิคการทำงาน การเตรียมตัวสอบ และสัม-

ภาษณ์ วิทยากร นายสมพงษ์ จัยศิริ (ผู้จัดการบริษัท ไอเอสเอสเด็กเองหญ่ จำกัด) นายสายัณห์ จันทรวिकासวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท คูโบต้า จำกัด)

4. การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน วิทยากร นายทินวัฒน์ มฤตพิทักษ์ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ)

ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 เวลา 13.00-17.00 น. ณ NB 16

**ผลการประกวด**

ต่อจากหน้า 2

หรือ" ได้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทางชมรมภาษาไทย ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ตรวจคัดเลือก 3 ท่าน คือ

1. ประธานชมรมภาษาไทย
2. นางสุภัทรา สวัสดิรักษ์ นักเขียนและอดีตนางเอกภาพยนตร์ชื่อดัง "อกุศลไทย"
3. ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมภาษาไทย

ผลการตัดสินที่ประชุม คณะกรรมการได้แก่



# รศ.สมจินตนา สีวาลี

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการ เปิดเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า

"ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลให้ทำงานในตำแหน่งที่มีเกียรติของมหาวิทยาลัย แต่อีกแง่หนึ่งนะคะ รู้สึกว่าเป็นงานที่หนัก เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้มากที่สุด รู้สึกหนักใจบ้างเหมือนกัน เพราะว่าต่อไปข้างหน้า 2 ปีนี้ งานคงไม่สบายอย่างที่บางคนคาดคิด เพราะงานในตำแหน่งนี้ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เกี่ยวข้องกับส่วนได้ส่วนเสียของคณะ สำนักต่าง ๆ งานที่ตัดสินใจลงไปแล้ว บางคนอาจชอบและอาจมีบางคนไม่ชอบในเวลาเดียวกัน

ต่อข้อถามที่ว่างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอะไรบ้าง รศ.สมจินตนา กล่าวว่า "เท่าที่พอพูดได้ในขณะนี้ มีงานหลัก 2 อย่าง คือ 1. การวางแผนนโยบายการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งงบรายได้และงบคลัง วิเคราะห์รายได้และรายจ่ายงบประมาณต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์อัตราค่าจ้างซึ่งต้องบรรจุไว้ในงบประมาณ 2. สวัสดิการของอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่"

สำหรับปัญหาการจัดสรรงบประมาณแก่คณะสำนักต่าง ๆ จะใช้วิธีใดนั้น รองอธิการบดีฝ่ายการคลังว่า "จะต้องดูก่อนว่าจะประหยัดได้แค่ไหน แต่ไม่ได้หมายความว่าไปตัดนะคะ การจะตัดต้องมีเหตุผล จะไม่ถือว่าตัวเองมีอำนาจอยู่ในมือ ถ้าทำอย่างนั้น คนถูกตัดเขาก็ต้องต่อสู้ อธิการบดีก็ต้องมาถามว่าทำไมถูกตัด เราต้องมีเหตุผล คือการทำงานต้องมีหลักการ ใครที่ว่าเราไม่ได้ จริง

อยู่เนี่ยจะงานทุกอย่างต้องมีหลักการแต่อะไรทุกอย่างเราจะทำตามทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่ได้ เราต้องดูในแง่ความเป็นไปได้และความจริงประกอบด้วย"

"การทำงานประมาณปัจจุบัน เราทำแบบแผนงาน คือ Unit Cost หรือค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเป็นหลัก ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับงบประมาณกำหนดให้ทำแบบนี้ เราจะเอาแบบเข้ามาใช้กับมหาวิทยาลัยของเราด้วย แต่จะประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งก็ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ"

"เราจะต้องดูว่า เรายังมีอะไรอยู่บ้างแล้ว และเราต้องการอะไรอีก เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเราต้องมีข้อมูลต่าง ๆ พร้อมมูลเสียก่อน ขณะนี้ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ในทะเบียนต่าง ๆ ที่มีอยู่นั้นพร้อมแค่ไหน ไม่รู้ว่าเป็นทะเบียนที่แท้จริงแค่ไหน หมายถึงว่าที่มีอยู่ในทะเบียนนั้นใช้ได้จริง ๆ สักเท่าใด"

จะไม่เป็นการเข้าไปจับผิดคณะ สำนักหรือ ได้รับคำชี้แจงจากรศ.สมจินตนาว่า "ดิฉันไม่เห็นเป็นการจับผิดเลย ถ้ามีอยู่เฉย ๆ ใครขออะไรมาเราพอใจก็ให้ ไม่พอใจก็ไม่ให้ อย่างนั้นดิฉันถือว่าใช้ไม่ได้หรือของบดบังมาตัดเขาแล้วบอกว่าไปรองบรายได้อะไรทำนองนี้ ไม่ใช่เรื่องของความถูกต้อง"

"เท่าที่คิดไว้เราจะต้องสำรวจข้อมูลทั้งหมดอย่างจริงจังว่าหน่วยงานใดมีอะไรเพียงพอแล้ว วิศวกรรมที่ดูว่าเพียงพอหรือยัง ถ้ายังไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มให้เข้าไป ถ้าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยที่มีมากจนเกินพอแล้ว ควรตัดลงบ้าง ตามความจำเป็น"

ต่อข้อถามที่ว่าตั้งเป้าหมายในการเข้ามาดำเนินงานอย่างไรบ้าง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังว่า "อยากเห็นการใช้เงินของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และมีประโยชน์

มากที่สุด ถ้าจะพูดไปทุกคนได้รับเงินพิเศษจากมหาวิทยาลัยมากจนบางคนกล่าวว่า ทำอะไรนิดทำอะไรหนอยมหาวิทยาลัยก็เอาเงินมาต่อ เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าว่าจริง ๆ แล้วมีเงินจำนวนมากที่ต้องการทำงานแบบเสียสละให้มหาวิทยาลัย ไม่คิดว่าจะทำเพื่อเงินอย่างเดียว ทั้งที่รู้ว่าเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญก็ตาม พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะมอดเงินค่าอะไรต่าง ๆ ที่ได้อยู่กับคณะ แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เราไม่ค่อยยอมรับกันต่างหาก"

"คงไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงเท่าไรได้ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ได้มีรายได้เพิ่มเลย ทั้งงบรายได้และงบคลัง แต่ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกปีจนหลายคนท้วงว่า ถ้าเรายังใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ช่วยกันประหยัด มหาวิทยาลัยเราจะไปรอดหรือ นี่คือปัญหาที่เราต้องช่วยกันร่วมกันประหยัด เช่น ค่าโต๊ะเก้าอี้ทำงานที่ซื้อมาทิ้งไว้เยอะแยะ หรือค่าน้ำมันรถ ฯลฯ ต่อไปนี้ดิฉันคิดว่าเราต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบใหม่ ว่ารายจ่ายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้นสมควรและจำเป็นเพียงใด เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยซึ่งคือความอยู่รอดของทุกคนนั่นเอง"

สิ่งที่อยากจะทำถึงประชากรทุกฝ่าย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการกล่าวว่า "ถ้าเราทุกคนต้องการอยู่อย่างสบายและระยะเวลาสั้น ๆ เราต้องเริ่มตั้งแต่ประหยัดตั้งแต่นี้ ช่วยกันประหยัด ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ใช้ทรัพย์สินส่วนรวมอย่างคุ้มค่า แต่ละบุคคลช่วยกันเท่ากับช่วยส่วนรวม แล้วมหาวิทยาลัยของเราจะมีฐานะมั่นคง ไม่ต้องกลัวว่าสิ้นเดือนนี้จะได้รับเงินเดือนหรือเปล่า?"

## แนะนำ

## รองอธิการบดี

## ฝ่ายการคลังและสวัสดิการ



รศ.สมจินตนา สีวาลี รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสวัสดิการ เป็นรองอธิการบดีหญิงคนเดียวในทีมงานของ รศ.สุขุม นวลสกุล

เป็นคนกรุงเทพฯ อายุ 43 ปี (เกิด 4 พค. 2483) สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเกิน 75% เคยได้รับเหรียญทองแดงจากกรมหมื่นนราธิปฯ

สำเร็จการศึกษาใหม่ ๆ สอบเข้าทำงานที่สำนักงานประมาณ และกระทรวงพัฒนาฯ สอบได้ทั้ง 2 แห่ง แต่เลือกทำงานที่สำนักงานประมาณ เพราะชอบ

เรื่องการคลังและการวิเคราะห์ ทำงานได้ประมาณ 5 ปี ลาไปศึกษาปริญญาโทต่อที่สหรัฐอเมริกา สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง (M.A.(ECON) MEMPHIS STATE UNIVERSITY, U.S.A.) กลับมาทำงานต่อ และลาไปศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ได้ประกาศนียบัตร CERTIFICATE IN COMPUTER OPERATION, WASH DC กลับมาทำงานที่เดิมต่ออีก

ปี 2515 มาสอบเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่รามฯ สอบได้แล้วโอนตัวมารับราชการที่ มร.จนถึงปัจจุบันนี้หน้าที่รับผิดชอบ สอนวิชาเศรษฐกิจประเทศไทย

(EC299) เศรษฐศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (EC345) เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (EC103) การงบประมาณและหนี้สาธารณะ (EC444)

คณบดีบริหารเคยเป็นกรรมการวิชาการ กรรมการสภาอาจารย์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐกิจการคลัง กรรมการประจำคณะ กรรมการพัฒนาและวางแผนมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการวางแผนการคลังข้าราชการและลูกจ้างโยมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อุปนิสัย เป็นคนร่าเริง แต่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความอวดิฐธรรมทั้งปวง เป็นคนที่รับผิดชอบงานสูงจนคนสนิทล้อเลียนว่าอาชีพประจำคือประชุน ช่างกับการทำงานให้มหาวิทยาลัยตลอดเวลา แต่ชอบทำงานแบบเงิบๆ มาทำงานแค่เช้าก็จะกลับบ้านก็มีค่าแล้ว ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าตัวว่า "ชอบทำงานตอนเช้าและตอนเย็น เพราะสายๆ บ่ายๆ มักคิดถึงงานสอนและงานประชุม เข้าต้องเตรียมงานสอน เช่นทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมชุดต่างๆ"

งานอดิเรกชอบปลูกผัก หรือดูต้นไม้ ยามว่างชอบเลี้ยงหลานๆ ฟังเพลงได้ทุกชนิด เพลงไทยเดิมก็ร้องได้ แต่ไม่ยอมรับหรือใครเคียดขาด เพลงที่ชอบมากที่สุดคือ เพลงแสงดาว ชอบดูหนังผี อ่านหนังสือประเภทลึกลับ ผจญภัยหรือนักสืบ นักประพันธ์คนโปรดคือออกธา คริสต์ คติในการทำงานตลอดเวลาคือ "การจะทำอะไรก็ตาม เราจำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริง ศึกษาข้อมูลเสียก่อน จึงจะลงมือทำ"

รางวัลที่ 1 นายสุราษฎร์ จงศิริ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว 22630701  
รางวัลที่ 2 นายคมวิชัย บุญประทาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 24622865  
รางวัลที่ 3 นางสาวสุวรรณี ห้วยคำ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 25310896  
ชมรมภาษาไทย ใฝ่อบรมรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ท่านนี้เรียบร้อยแล้ว และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนนักศึกษาจะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมภาษาไทย ในโอกาสหน้าต่อไป  
ชมรมภาษาไทย

สรรหากณบดี  
ต่อจากหน้า 1  
31 มกราคม 2526 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีผู้เข้ารับการหยั่งเสียง 3 คน ดังนี้  
หมายเลข 1 นายอุทัย ภิรมย์รัตน์  
หมายเลข 2 นายอุดม วโรตม์สิขยดิษฐ์

หมายเลข 3 นายเสริมจิตร สิงห์เสนี  
สำหรับผู้มีสิทธิหยั่งเสียงการสรรหาครั้งนี้ได้แก่ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์  
ฝ่ายตำรา  
ต่อจากหน้า 1  
รศ.ดร.พัฒน์ น้อยแสงศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานไปเปิดตา สัมมนาอบรมวิชาการ มหาวิทยาลัย  
อ่านต่อหน้า 8





# ข่าวกระบวนวิชาบรรยายสรุป

## PC 104

จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้

ตำรา PC 104 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ หมาย เลข 23173

หนังสืออ่านประกอบ หนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิ... และจิตวิทยาการเรียนรู้เล่มอื่น ๆ

เนื้อหาวิชา วิชานี้เป็นวิชาที่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา ศาสตร์ เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเน้นเกี่ยวกับเรื่องของครู นักเรียน และ เรื่องของการเรียนการสอน ได้แก่ เรื่องบุคลิกภาพและการปรับตัว ของครู ลักษณะและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น ลักษณะบุคลิกภาพ ของนักเรียนกับการเรียนรู้ ความสามารถทางปัญญา แรงจูงใจ และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและการเรียนรู้ ตลอดจน การสอนความคิดรวบยอด การสอนทักษะ การสอนเด็ก เฉพาะกรณี การคิดและการแก้ปัญหา รวมทั้งจุดมุ่งหมายทางการ ศึกษา และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

การวัดผล ข้อสอบแบบปรนัย 120 ข้อ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบจะมีทั้งเรื่องของความจำ ความเข้าใจ และการนำไป ประยุกต์ใช้ โดยข้อสอบจะออกทุกบท

ข้อแนะนำอื่น ๆ

1. หากนักศึกษามีเวลาควรมาเข้ารับฟังคำบรรยายทุกครั้ง โดยการบรรยายจะมีตัวอย่างและคำอธิบายประกอบหนังสือ ซึ่งจะ บรรยายตามลำดับบทดังนี้คือ บทที่ 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 5, 7, 10, 13, 8 และ 9

2. วิชานี้มีกรบรรยายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 ความถี่ 846 KHz (AM) ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 - 10.30 น. และสถานีวิทยุส่วนภูมิภาคซึ่งกำหนดไว้ใน มร.30

ดร.นงา ทองไทย

## MC 464

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บรรยาย รศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อ.สมภพ โรจนพันธ์

เนื้อหาวิชา ศึกษาแนวคิดของการสื่อสาร ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร คุณภาพเนื้อหาของ สาร กระบวนการถ่ายทอดสาร บทบาทของการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ การพูด การเขียน การใช้โสตทัศนอุปกรณ์ การสื่อสาร สื่อมวลชน ตลอดจนประสิทธิภาพการสื่อสารในประเทศไทย

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ตัดคะแนนที่ 60 จึงสอบผ่าน

ตำรา สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพ : MC 464 รหัส 24277-8 ของ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

หนังสืออ่านประกอบ

1. ความรู้พื้นฐานการสื่อสารมวลชน ของ อ.สมภพ

โรจนพันธ์

2. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ของ ผศ.วิษณุ สุวรรณแท้

3. Effective Communication ของ Wayne ข้อเสนอแนะในการศึกษา ควรเข้าฟังการบรรยาย อย่างน้อย 1 ครั้ง อ่านหนังสือประกอบอย่างน้อย 1 ครั้ง

รศ.วิษณุ สุวรรณแท้

## TH 232

วรรณกรรมอยุธยา

ตำรา วรรณกรรมอยุธยา ของ ผศ.ดร.นิตยา กาญจนวรรณ หนังสืออ่านประกอบ โคลงกำสรวล ลิลิตยวนพ่าย สมุทรา โฆษคำฉันท์ และกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร ของ รศ.ดร. ลัดดา ศิริเจริญ

เนื้อหาวิชา ผู้ศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ผู้แต่ง คุณค่า แนวโน้มในการแต่ง อิทธิพล ของสังคมที่มีต่อวรรณกรรมในสมัยนี้ และอิทธิพลของวรรณกรรม ในสมัยนี้ที่มีต่อวรรณกรรมในสมัยหลัง

การวัดผล สอบปลายภาคครั้งเดียวเท่านั้น ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ รวมทั้งหนังสืออ่านนอกเวลาด้วย ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ กระบวนวิชานี้มีการทำรายงานให้นักศึกษา เลือกหนังสือวรรณกรรมในสมัยอยุธยา 1 เล่ม (ยกเว้นหนังสืออ่าน ประกอบ 4 เล่ม และลิลิตพระลอ) อ่านโดยละเอียดแล้วทำรายงานด้วยการวิจารณ์คุณค่าทางด้านความรู้ และคุณค่าทางด้านความ งาม (ดูตัวอย่างการจัดหัวข้อการวิจารณ์จากหนังสือตำราวรรณกรรม อยุธยาหน้า 139-222) หรือวิจารณ์ตามแนวการวิจารณ์วรรณคดีที่ ได้ศึกษามาจากกระบวนวิชา TH 258 ส่งวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2525 ที่ห้อง 517 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

รศ.ดร.ลัดดา ศิริเจริญ

## SO 303

สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ

ตำรา มีจำหน่ายที่ ผด.

เนื้อหาวิชา แบ่งเป็นสองภาคใหญ่ คือ

- 1. การกระทำผิด
- 2. การป้องกันและการลงโทษ

ทั้งสองหัวข้อใหญ่แบ่งเป็น บทย่อย ๆ ซึ่งรายละเอียด ติดตามจากหนังสือสังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการ ลงโทษ เลขรหัส 25377

การวัดผล ข้อสอบ อัตนัย 5 เลือกรู้ 3 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง

ข้อแนะนำอื่น ๆ นักศึกษามีปัญหาติดต่อผู้สอนที่ คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 201

ผศ.ผจงจิตต์ อธิคมกันทะ

## นاناتักษะ

ต่อจากหน้า 3



รายชื่อที่เราพบเขาคงรับ 4 ปีก่อนการเข้า กำลังทำโน้ตย่อ จากกองหนังสือฉบับ 10 เล่ม คือ สิทธิศักดิ์ อัมพรวิง (รหัส 226-03813 คณะรัฐศาสตร์) “กำลังอ่านหนังสือด้านการบริหาร

เพื่อเตรียมไปสมัครงานครับ” ขร.ถามว่าเงินใกล้จบแล้วซี? “ครับ ...ตอนนี้เหลือ 9 หน่วยกิตเท่านั้นเอง”

“ผมหรือครับ...เข้าหอสมุดทุกวัน...ว่างจากชั่วโมงเรียนผมก็ มาหอสมุด.....ผมเห็นว่าออกจากรุ่นแล้วแต่วันเราต้องเสียค่าใช้จ่าย แล้ว จึงควรใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด” ทำไม...? “เพราะเมื่อออกไป ทำงานแล้ว โอกาสจะมานั่งศึกษาหาความรู้แบบนี้คงทำได้ยาก เมื่อมีโอกาสควรคว้าคว้าหาความรู้ใส่ตัวให้มาก ความรู้นั้นไม่ควรสิ้นสุดที่ตำราเรียนเล่มเดียว การอ่านหนังสือจากหอสมุดมาก ๆ ช่วย ให้ทำข้อสอบได้ดีด้วย เช่นวิชา PS361 การบริหารองค์การของรัฐ ผมสอบได้ G เพราะเอาความรู้ที่อ่านไปขยายในการตอบข้อสอบ ครับ และอีกหลายวิชาที่เหมือนกันครับ”

“ปัญหาที่ผมเจอเวลามาหอสมุด....บางคนเท่านั้นจะครับ....

ม.ร.0601.033.0332/2526.12.40 [006-008] เข้ามาจับกลุ่มคุยกัน...นี่เมื่อก่อนย้ายที่ห้องหนึ่งแล้ว...ไม่มีสมาธิ นะครับ แล้วอีกอย่างพวกจองที่นั่ง ผมว่าเราน่าจะเจตสิกกันบ้างนะ ครับ ไม่ควรจองไว้สำหรับตัวคนเดียวทั้งวันโดยที่เจ้าตัวคนเดียวแทบ ไม่อยู่เลย”



กุลธิดา ชังกะนาวัน คณะวิทยาศาสตร์ (225-30640) เราพบเธอที่ฝ่ายบริการช่วยการ ค้นคว้าและวิจัย เธอบอกกับขร. ว่า “กำลังทำรายงานประกอบ การศึกษาสัมมนาวิชาเคมี สำหรับ นักศึกษาที่จะจบค่ะ หัวข้อ สาร Capsacin ที่อยู่ในพริก” เธอขอให้เธออธิบายหัวข้อที่กำลังทำรายงาน เธออธิบายว่า “เราศึกษาโทษของพริกว่ามีอย่างไรบ้าง เพราะที่ ประเทศของเราชอบรับประทานพริกมาก ความจริงสาร Capsacin มีโทษต่อระบบสรีรวิทยา ในการศึกษาชั้น เรายังไม่กล้าทดลองกับ มนุษย์ แต่จากผลการทดลองกับสัตว์ พบว่าก่อให้เกิดความดันเลือด ต่ำ เกิดอาการมึนงง, ชีพจรหยุดเต้นชั่วคราว อาจสรุปได้ว่า หาก สารชนิดนี้สะสมเรื้อรังประมาณ 0.6 มิลลิกรัม อาจเกิดโทษต่อ ร่างกายมนุษย์ได้” “ตำราที่ค้นคว้าหรือคะ...นับร้อย ๆ เล่มค่ะ ใช้ เวลาศึกษาประมาณ 4-5 เดือน” น.ส.กุลธิดากล่าว

“ปกติเข้าหอสมุดประจำ วันหนึ่งประมาณ 5-6 ชั่วโมง แต่...ตำราเอกสารให้ค้นคว้าเพิ่มเติมทางด้านนี้ของเรามีน้อยมาก... ตำราที่นี้ไม่พอเลยคะ ส่วนใหญ่ต้องไปค้นคว้าที่มหิดลบ้าง เกษตร บ้าง ปัญหาที่มีมากของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ คือตำราด้านวิทยาศาสตร์ คิดดูซิคะ หอสมุดเราก็ใหญ่โต แต่ตำราหรือวารสารด้านนี้มีน้อย มาก อยากให้เพิ่มตำราทางด้านนี้อีกคะ เพราะส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาคงไม่มีเงินซื้อเป็นสมบัติตัวเอง และการไปค้นคว้า ที่อื่นทำให้เสียเวลาศึกษามากเลยคะ”

“ปัญหาที่พบคือ ผู้ที่มาใช้หอสมุดบางคน ไม่ได้มาศึกษาหา ความรู้แต่มาพูดคุยกันสิ้นเงินหาความรู้ไม่ได้เลย อีกอย่างพวกจองที่ นะคะ สร้างความลำบากใจแก่ผู้มาค้นคว้ามาก”

เรื่องอนุญาตให้นักศึกษาหญิงสวมกางเกงเข้าหอสมุดได้นั้น น.ส.กุลธิดากล่าวว่า “ไม่ค่อยเห็นด้วยคะ คิดเห็นว่าแบบเดิมดีกว่า สุภาพกว่านะคะ”



จิรพรรณ พิทยาภรณ์ บรรณา ธิกร์ห้องสมุดฝ่ายบริการผู้อ่าน(ชั้น ล่าง) เราถามเธอว่าหน้าที่บริการ ผู้อ่านเหนื่อยไหม เธอตอบว่า “ก็ เหนื่อยบ้างคะ แต่เป็นงานที่ชอบ อยู่แล้ว จึงไม่ค่อยหนักใจคะ” มี ปัญหาอะไรหรือไม่? “มีสิคะ...คือนักศึกษาบางคนชอบใช้วิชา ไม่สุภาพ ไม่ฟังเหตุผล หรือบางคนเอาแต่ใจตัวเองเกินไป แต่ดิฉัน ก็ไม่เคยทะเลาะกับนักศึกษาอะคะ” ทำอย่างไร? “ก็ต้องอดทนสิ ค่ะ เราต้องไม่โต้เถียงกับนักศึกษา จะว่าอะไรก็ต้องเฉย” หนัก ใจ? “คะ...แต่พยายามแก้ไขสิ่งหนักใจนี้ให้คลี่คลายไปในทาง ที่ดีขึ้นมากกว่าคะ”

“ดิฉันก็จบที่นี้เพราะฉะนั้นเข้าใจว่านักศึกษาต้องการให้ เจ้าหน้าที่บริการคนรวดเร็ว ตอบคำถามนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง ก็พยายามทำสิ่งนี้อยู่ แต่นักศึกษาควรที่จะเห็นใจเจ้าหน้าที่บ้างเหมือน กันนะคะว่า คนเรานั้นบางครั้งทำงานหนักและมาก ๆ อาจเหนื่อย เมื่อยล้า ถ้าต่างฝ่ายต่างพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดิฉันว่าปัญหา ทะเลาะกันคงน้อยลง เราต้องต่างเห็นใจกันดีกว่าไม่ใช่หรือคะ”

“ปัญหาหรือคะ...มีหนังสือแล้วไม่ส่งคืน เอาไปเป็นสมบัติ ส่วนตัว แทนที่เราจะช่วยกันรักษาให้เป็นสมบัติส่วนรวม ซึ่งจะเป็น ประโยชน์แก่รุ่นต่อไปอีก” เรื่องที่นี้ไม่พอละ? “ก็จริงคะ...แต่ ส่วนหนึ่งใช้หอสมุดเป็นที่พักผ่อนและที่นัดพบ และจองที่นั่งตลอด วัน หรือนั่งคนเดียวแต่จองที่เพื่อเพื่อนอีก 5-6 ที่ ถ้าจองแล้วอีกไม นานเพื่อนมาก็ไม่เป็นไร แต่นี่จองกันทั้งวัน ซึ่งน่าจะคิดถึงคนที่ต้อง ยืนอ่านบ้างนะคะ เราอยู่กันจำนวนมาก ดิฉันว่าเราควรเจตสิกความ สุภาพกันบ้างนะคะ อีกสิ่งใจเขาใจเรา ดิฉันอยากขอความร่วมมือ ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกัน”

อ่านต่อหน้า 7



### รับสมัครงาน

● บริษัทที่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ไมโครเซลล์) โดยจะทำงานประจำอยู่ในบริษัท

โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2526 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์)

คุณวุฒิ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ม.ศ. 5 ถึงปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่

สนใจ โปรดติดต่อด้วยตัวเองที่ คุณชาญชัย พูลเกษม บริษัทเมอร์ลิน เลขที่ 365/61-63 ถ.เพชรเกษมที่ 17 (ตรงข้ามโรงเรียนวิบูลย์เสริมวิทยา) แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร. 4673680, 4673922 **สิ่งที่ต้องนำมา**

- หลักฐานหรือใบรับรองการศึกษาพร้อมถ่ายเอกสาร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

● บริษัทการลงทุระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานด้านการวิเคราะห์ตลาดระหว่างประเทศ ผู้สมัครต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิพาณิชย์ หรือปริญญา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด และมีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร สนใจสมัครได้โดยส่งจดหมายแจ้งประวัติส่วนตัว พร้อมหลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบ ไปที่ คุณประภาวดี เชี่ยวสมุทร บริษัท ซี ซี เอเชียน จำกัด 264/4-6 สยามสแควร์ ซอย 3 ถนนพระราม 1 กทม. 10500 (ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2526)

#### ● ศูนย์สุขภาพแห่งประเทศไทยรับสมัคร

- พนักงานหาสมาชิก
- พนักงานพัฒนาธุรกิจ
- พนักงานส่งเสริมสร้างกองทุนเพื่อสุขภาพ

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีใบรับรองการศึกษารูปถ่าย 2 ใบ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรายละเอียดส่วนตัว และหลักฐานไปที่ คุณชาญชัย เลขที่ 1335-7 ถนนสุขุมวิท พระโขนง กทม.10110 (วงเล็บที่มุมซองว่า "สมัครงาน") ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526

● บริษัทวังน้ำฝน รับสมัครพนักงานบัญชีหลายอัตรา ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี พื้นพื้นระทางทหารแล้ว สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และสามารถประจำต่างจังหวัดได้(ตำแหน่งประจำฟาร์ม) เป็นงานประจำ ณ สำนักงานฟาร์ม สมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล เลขที่ 43/18 อาคารสิวนารตชน 4 ถนนลาดพร้าว ซ.84 กทม. โทรศัพท์ 5141690, 5140271 หลักฐานที่ต้องนำไปด้วยคือ รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาการศึกษา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการพ้นพื้นระทางทหาร (นำต้นฉบับหลักฐานต่าง ๆ ไปด้วย)

### รายการโทรทัศน์การศึกษา

## ประจำสัปดาห์นี้

(จันทร์ที่ 31 มกราคม - ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526)

#### ช่อง 7 สี

วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 26

- 12.00 น. วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (EC 112) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย อ.สุกัญญา ตันอนวัฒน์ -การคลังรัฐบาล (รายจ่ายและการงบประมาณ)
- 13.00 น. วิชาภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 (EN 102) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย ผศ.อัจฉรา เฟ่งพาณิชย์ -การใช้ infinitive
- 14.00 น. วิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเบื้องต้น (SO 103) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย รศ.จีรพรรณ กาญจนะจิตตรา -ประชากรศาสตร์และสังคมชนบท
- 15.00 น. วิชาการเมืองการปกครองไทย (PS 110) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย ผศ.อัมรินทร์ ปาณิกบุตร -การปกครองส่วนภูมิภาค

วันอังคารที่ 1 ก.พ. 26

- 12.00 น. วิชาภาษาอังกฤษระดับมูลฐาน 4 (EN 202) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย อ.ผาณิต โชติบุตร -บทที่ 7 The End of the Great Procrastinator
- 13.00 น. วิชาอารยธรรมตะวันออก (HI 102) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย ผศ. มาตยา อิงคนารถ -อารยธรรมจีน
- 14.00 น. วิชาหลักสถิติ (ST 203) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย รศ.สุทธิชัย โจ้วศิริ -บทที่ 12 อนุกรมเวลาและเส้นแนวโน้ม
- 15.00 น. วิชาทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 2 (PS 290) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย ผศ. เสถียร หอมขจร -รัสเซีย -มองเคสตีเออร์ -เฮกเกิล

วันพุธที่ 2 ก.พ. 26

- 12.00 น. วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (MA 112) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย ผศ. กัลยาณี ไชยวรินทร์กุล -Improper Integrals
- 13.00 น. วิชาอารยธรรมตะวันตก (HI 101) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย รศ.อริยา โกลมกาญจน -ยุโรปเริ่มต้นยุคใหม่ (ต่อ)
- 14.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SC 103) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย ผศ. สมรวดี พิกผลงาม -ความรู้ทางดาราศาสตร์
- 15.00 น. วิชารัฐศาสตร์ทั่วไป (PS 103) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย ดร.บรรพต วีระชัย, ดร.สุพจน์ ราชภัฏสารักษ์, อ.เชษฐาวัฒน์ ศรีสุวรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 26

- 12.00 น. วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (EC 103) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย รศ.อัญชลี ค้อคงคา -บทที่ 19 เรื่องธนาคาร
- 13.00 น. วิชา ปพพ.ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่งลามิควรรได้ (LA 208) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย รศ.ดร.วารี นาสกุล -จัดการงานนอกสั่ง
- 14.00 น. วิชาแคลคูลัส 2 (MA 114) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย ผศ.มานัส บุญยัง -ฟังก์ชันของตัวแปรค่าที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งตัวแปร
- 15.00 น. วิชาการใช้ห้องสมุด (LS 103) ครั้งที่ 6 บรรยายโดย ผศ.สายสุดา ศษเสนีย์, ผศ.นवलจันทร์ วัฒนากา -หนังสืออ้างอิง (2)

วันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 26

- 12.00 น. วิชา ปพพ. ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (LA 106) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย อ.มยุรี พันแสงดาว
- 13.00 น. วิชาหลักการบัญชี 2 (AC 102) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย อ.กิตติ บุญนาค
- 14.00 น. วิชากฎหมายอาญา 2 (LA 122) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย อ.สุทธิณี รัตนวราหะ -วิธีการเพื่อความปลอดภัย
- 15.00 น. วิชาจิตวิทยาทั่วไป (PC 103) ครั้งที่ 9 บรรยายโดย ผศ. ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ -บุคลิกภาพ

#### ช่อง 9 (เวลา 15.30 - 16.30 น.)

วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 26

- วิชาการบริหารการพัฒนา (PS 328) ครั้งที่ 11 บรรยายโดย ผศ. กมล อุดลพันธ์

วันอังคารที่ 1 ก.พ. 26

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน (LA 214) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย ผศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

วันพุธที่ 2 ก.พ. 26

- วิชากฎหมายเกี่ยวกับการภาษีอากร (LA 414) ครั้งที่ 13 บรรยายโดย อ.โมรา บุญผล

วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 26

- วิชา ปพพ. ว่าด้วยมรดก (LA 309) ครั้งที่ 12 บรรยายโดย รศ.พรชัย สุนทรพันธ์

วันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 26

- วิชาการทำและวิเคราะห์งบการเงิน (AC 409) ครั้งที่ 10 บรรยายโดย ศ.พิพัฒน์ โปษยานนท์

เรียนให้ได้ผลดี ด้วยวิทยุ ทีวี.มร.

ชมบีเจร็องกันเด็กนี้ มีความสุขที่เห็นนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มาใช้บริการกันมาก อีกทั้งได้ผู้ร่วมงานที่ตั้งใจทำงาน และเสียสละกันทุกคน"

"เรื่องที่เป็นปัญหามากหรือคะ ก็เรื่องเกี่ยวกับด้านอาคารสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไฟตก เปิดแอร์ไม่ได้ น้ำในห้องน้ำไหลไม่แรง และเรื่องขอมือหนังสือไปแล้วไม่ส่งคืนคะ"

"ห้องสมุดของเราจะเปิดบริการแต่เช้า ตั้งแต่ 7.30 น.-17.30 น. มีการให้บริการด้านต่าง ๆ มากมาย และขณะนี้ทางเราได้เตรียมโครงการใหม่ไว้บริการคือ บริการคัดเลือกเผยแพร่ข้อสนเทศเฉพาะเรื่อง (SDI : Selective Dissemination of Information) การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบริการ โครงการขยายสถานที่ออกไปทางปีกด้านซ้าย เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ปรึกษาหารือกันได้ง่ายขึ้น ค่ะ" ซึ่งขณะนี้กำลังรออนุมัติเพราะ

ต้องใช้งบประมาณร่วม 20 ล้านบาท และวันพุธที่ 26 (27 ม.ค.26) เจ้าหน้าที่จากห้องสมุดของเราจะเดินทางไปบริการชุมชน ด้วยการจัดห้องสมุดชุมชนหมู่บ้านแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ"

"ส่วนจำนวนผู้สมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดคณะคะ รวมทั้งหมด 100,999 คน จำนวนหนังสือมีทั้งหมด 272,793 เล่ม สำหรับหลักในการเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะคะ เราจะจัดซื้อตามคำแนะนำของอาจารย์ ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา, บรรณารักษ์จัดทำบัญชีรายชื่อหนังสือส่งไปให้อาจารย์ แต่ละคณะเป็นผู้เลือก, สืบราคาจากความสนใจในการอ่าน และการนิยมนักศึกษาว่าเป็นประเภทใดมาก"

"สิ่งที่ฉันจะขอฝากถึงคุณคณะคะ คือขอให้นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มาใช้บริการที่ห้องสมุด ทีวี.มร. เรื่องใดเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่ท่านคะ"

### นานาชาติสนะ

ต่อจากหน้า 6

รศ. อัมพร ปิ่นศรี ผู้ อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง งานให้บริการของหอสมุด รมคำแห่งนี้น่าจะสนใจและมี ปัญหา มาก แต่ รศ.อัมพรกล่าวว่า "ไม่รู้สึกหนักใจแต่อย่างใดคะ เนื่อง





เปิดใจ ต่อจากหน้า 1

สอบสวนในเรื่องทุจริตเลย และไม่มีประวัติค้างพร้อยด้วยครับ"

นศ.ถือเส้นเลือดของมหาวิทยาลัย

ในเรื่องปัญหาของนักศึกษาใน รศ.สุทุม กล่าวว่ "ผมนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่า นักศึกษาถือเส้นเลือดสำคัญของมหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีนักศึกษาที่ไม่มีมหาวิทยาลัย ซึ่งเส้นเลือดเส้นนี้ได้หล่อเลี้ยงให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความสุขกันพอสมควร จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะให้บริการแก่นักศึกษาอย่างพอสมควร ผมเชื่อว่านักศึกษาไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย ไม่ได้ต้องการห้องเรียนดีแอร์หรือไม่ได้ต้องการเก้าอี้เรียนชนิดเอนหลังนอนได้ ความต้องการของนักศึกษาเพียงแต่ขอให้ที่เรียน ขอให้ที่กิน และที่ถ่าย"

"ผมขอยืนยันว่า เปิดปีการศึกษาใหม่ ปัญหาสวัสดิการนักศึกษาจะต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นและไม่มีปัญหาอีกต่อไป ห้องน้ำทุกแห่งจะมีก๊อกน้ำและถังน้ำ ดื่กเรียนทุกหลังจะมีราวน้ำดื่ม ปัญหาเรื่องโรงอาหารและความสกปรก จะได้รับการแก้ไข"

วิทยาเขต : ไม่จำเป็นต้องรีบเปิด

สำหรับปัญหาเรื่องวิทยาเขตอธิการบดีคนใหม่ชี้แจงว่า "การเปิดวิทยาเขตจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ถ้าภายในบริเวณวิทยาเขตยังไม่เรียบร้อย ถ้าภายในบริเวณวิทยาเขตยังไม่เรียบร้อย ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเปิดครับ"

"สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องวิทยาเขตคือการลงทุนไปแล้วอย่างมหาศาล ฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำคือแก้ไขปัญหาวิทยาเขตเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผมยืนยันว่าจะต้องศึกษาปัญหาและแก้ไข ปัญหา แต่ไม่ยืนยันว่าวิทยาเขตจะเปิดเมื่อไหร่"

เป็นประธานรพ.คนเดียวที่ไม่รับโบนัส

ส่วนปัญหาที่อศมร.ถามว่าผู้ใดเผาโรงพิมพ์นั้น รศ.สุทุมชี้แจงว่า "มีคนมาคาดคั้นผมว่าจะต้องจับให้ได้ ที่

จึงแล้วครั้นนำจับได้มีรางวัลให้ 2 แสนบาท เรื่องนี้ผมยืนยันคำพูดเดิมครับว่า ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าใครเผา แต่ที่แน่ ๆ ไม่ใช่ผม ผมเป็นประธานโรงพิมพ์ ปี 2519 และเป็นประธานคนเดียวที่ไม่รับโบนัส ด้วยเหตุผลว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าโรงพิมพ์ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อแสวงกำไรจากนักศึกษา"

"สำหรับโรงพิมพ์ที่ใหม่ไปนั้น ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ตัวคนร้าย ก็ต้องฝากความหวังไว้กับผู้รักษากฎหมาย ผมยืนยันครับว่าจะติดตามเรื่องนี้เพื่อให้กระจ่างออกมา และในปีนี้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งใหม่จะต้องเกิดขึ้น เพราะการมีโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเองเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระงานพิมพ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย"

ความทุกข์ของนศ.อยู่ในหัวใจผู้บริหาร

ในตอนท้ายของการพบปะชากรมหาวิทยาลัยครั้งนี้ รศ.สุทุม นวลสกุล ได้กล่าวย้่าวว่า "ผมยินดีพบปะนักศึกษาทุกภาคการศึกษาและตอบข้อซักถาม เพราะความทุกข์ของนักศึกษาคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของผู้บริหารที่จะคิดแก้ไข ผมขอเวลาในระยะหนึ่งในการแก้ไข ปัญหาของมหาวิทยาลัยครับ"

นิทรรศการ ต่อจากหน้า 1

และบริเวณลานพ่อบุญ โดยมีการแสดงภาพถ่ายที่ชนะการประกวดของนักศึกษาทั่วประเทศ และการอภิปรายด้านการถ่ายภาพ

ในโอกาสนี้ ผศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล ผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2526 และได้มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดถ่ายภาพ ณ ห้องประชุม เอ.ดี. 1

คณะรัฐศาสตร์ ต่อจากหน้า 1

ข่าวรามคำแหงได้รับการเปิดเผยจาก รศ.เสถียร หอมขจร หัวหน้าภาควิชาการปกครองว่า ทางคณะรัฐศาสตร์

ทปม.ชี้ ต่อจากหน้า 1

แผนกำหนดการศึกษาของชั้นปีที่ 1 ภาค 2/2525 จำนวน 23 รายและรอการชี้ขาดจากทปม.ว่ามีสถานภาพนักศึกษาหรือไม่

ในการประชุมทปม.เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2526 ที่ประชุมทปม.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นักศึกษาทั้ง 23 รายนี้ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ถูกตัดกระบวนวิชาออกทุกกระบวนวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย และยังมีสถานภาพภาคปัจจุบันนี้

รายชื่อนักศึกษาจำนวน 23 ราย ดังกล่าวได้แก่ นายธีรวัฒน์ ปาระณี, นายสุนันท์ เปรียมสูงเนิน, นายประภาส จำปาโพธิ์, นายแสง จินาวุฒิ, นายประเมพร โคตรชมพู, น.ส.กัญญาลักษณ์ วงตระกูลเล็ก, น.ส.นภาพร ธนะปัญญา, นายเชษฐา จันทรวงศ์, นายสมพร สุภามูล, น.ส.สุวรรณมา สุภาพ, น.ส.มาลัย เกาอนุรักษ์, นายพิจิต ติอันทอง, นายพงศ์กาญจน์ กันทาธรรม, น.ส.รัตนา กาญจนกุล, น.ส.บัวทอง มณฑาทิพย์, น.ส.อุรา เขาวกุล, นาย นัสเซอร์ เนสะแหละ, นายสมชาย ศรีแทน, น.ส.อารยา กันธารักษ์, นายเกษม เจ๊ะสุ, นายพันทิพย์ เพชรยิ่ง-เจริญพร, นายสนิท ศรีสุระ.

ได้มอบหมายให้ภาควิชาการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นเจ้าของรายการนี้ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีของ 10 ชาติใหญ่เป็นประจำทุกศุกร์ เวลา 22.40-23.00 น. (ครึ่งละ 20 นาที) โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2526 เป็นต้นมา และสถานีฯ ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยให้จัดทำรายการดังกล่าว จำนวน 21 ครั้ง

ในการจัดทำรายการนี้ หัวหน้าภาควิชาการปกครองชี้แจงว่า ทางภาควิชาการปกครองได้กำหนดหัวข้อการสนทนาในแต่ละครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสนใจในแต่ละหัวข้อเป็นวิทยากร สำหรับรายการนี้ ได้ออกอากาศไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2526 เป็นรายการเรื่อง "การเลือกตั้งกับระบอบประชาธิปไตย" โดย รศ.สุทุม นวลสกุล และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 26 เป็นรายการเรื่อง "อุดมการณ์ประชาธิปไตย" โดย ดร.บรรพต วีระสัย

ส่วนรายการที่กำหนดไว้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2526 มีดังนี้

- ศุกร์ที่ 4 ก.พ. 2526 เรื่อง "ระบบการเมืองแบบมีผู้แทน" โดย ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต
- ศุกร์ที่ 11 ก.พ. 2526 เรื่อง "รัฐธรรมนูญ" โดย ผศ.พรชัย เทพปัญญา
- ศุกร์ที่ 18 ก.พ. 2526 เรื่อง

# ปฏิทิน

## ในรอบสัปดาห์

ม.ร.0601.033.0332/2526.12.40 [008-008]

- 1-5 ก.พ. 26 ชมรมรัฐศาสตร์ จัดนิทรรศการตลาดแรงงาน (ANSWER'S HERE) ณ บริเวณคณะรัฐศาสตร์
- 3 ก.พ. 26 คณะมนุษยศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "สมาธิกับชีวิตประจำวัน" โดยคุณพุดศรี เจริญพงษ์ (นักร้องยอดนิยม) เวลา 11.30-13.20 น. ณ อาคาร NB 15
- 4-6 ก.พ. 26 แข่งขันกรีฑาแห่งชาติประจำปี ซึ่งด้วยพระราชทาน ณ สนามศุภชลาศัย (ชมรมกรีฑา อศมร.ร่วมแข่งขันด้วย)
- 4-6 ก.พ. 26 แข่งขันชอพบอลไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬา ม.ร. และสนามกีฬา อสภท. (ชมรมชอพบอล อศมร.ร่วมแข่งขันด้วย)
- 5-13 ก.พ. 26 แข่งขันเทนนิสอุดมศึกษาโอเพ่น ครั้งที่ 4 ณ สนามเทนนิส อสภท. (หัวหมาก)
- 8 ก.พ. 26 ชมรมขับร้องประสานเสียง ม.ร. แสดงคอนเสิร์ตที่ เวลา 18.30-18.30 น. ณ หอประชุม มศว.ประสานมิตร (ไม่เก็บค่าผ่านประตู)
- 9-10 ก.พ. 26 เลือกลง สมร.และอศมร. ปี 2526 ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้งรอบสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย เวลา 09.00-18.00 น. (นำบัตรนักศึกษามาใช้สิทธิ)
- บัดนี้-10 เม.ย. 26 กรมศิลปากร จัดนิทรรศการกรมศิลปไทย ณ พระที่นั่งอิศริณทรวินิจฉัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

"รัฐบาลของประชาชน" โดย ผศ. อัญญาภรณ์ ปาณิกบุตร

ศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2526 เรื่อง "สถาบันรัฐสภา" โดย อ.สุรพันธ์ ทัฬหสุวรรณ์

สำหรับรายการในเดือนต่อ ๆ ไป จะแจ้งให้ทราบภายหลังและขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนในภาคใต้ติดตามชมรายการดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรายการ โดยส่งมาได้ทั้งหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

"ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนในการเผยแพร่และส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในกรบริการสังคมทางด้านวิชาการ และถ้ามีโอกาสก็จะพยายามให้เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจะติดต่อกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมได้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้นครับ" รศ.เสถียร หอมขจร ได้ให้ข้อคิดเห็นในตอนท้าย

รวมฉบับมือ ต่อจากหน้า 1

ทั้งนี้จากการเปิดเผยของนายสถาพร จันทเนตร์ หัวหน้าหน่วยงานบริการเทปการศึกษา ฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ว่ากองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีโครงการส่งเสริมการศึกษาข้าราชการของกรมการปกครอง เพื่อให้มีเอกสารคู่มือ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในโครงการเหล่านี้ ได้แก่การให้บริการ


วิชาการทางด้านโสตทัศนศึกษา โดยจัดให้มีการฟังคำบรรยายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเปิด ที่ห้องสมุดกรมการปกครอง

สำหรับการบรรยายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่กรมการปกครองขอความร่วมมือ ในการอัดเทปคำบรรยาย คือ กระบวนวิชาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทุกวิชา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแก่ข้าราชการกรมการปกครองที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

อนึ่งมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทเอกชนหลายแห่งได้มาขอความร่วมมือในการอัดเทปคำบรรยายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนหลายแห่งด้วยกัน เพื่อใช้ในการอบรมพนักงานของบริษัทบ้าง หรือบางแห่งไปให้บริการแก่นักศึกษารวมคำแหงที่เป็นพนักงานของบริษัทนั้น ๆ ที่ไม่มีโอกาสมาฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายโสตทัศนศึกษาได้ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา เพราะเห็นว่าเป็นการบริการทางการศึกษาอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยต่อชุมชนและสังคม

ฝ่ายตำรา ต่อจากหน้า 5

รามคำแหงในหัวข้อเรื่อง "การจัดระบบและเทคนิคการให้บริการที่ดี" ณ สำนักงานสภาอาจารย์ การสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2526 ณ สำนักงานสภาอาจารย์และในอุทยานแห่งภาคใหญ่ จึงเห็นควรราชสมา



**หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง**

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 บรรณาธิการ : นายใหญ่ชัย ภูริเวช  
 บรรณาธิการผู้ช่วย : น.ส.ธิดา วิวัฒน์วรินทร์, น.ส.วิภาดา สุภรณ์พันธ์  
 กองบรรณาธิการ : สุคนธร รัตนสาร, จงกิต เขมภูวนธ์, วิชัย ลิ้มอภิชาติ, วิมลภา ทฤษฏินุญ, ทวี มาศเฮง, อธิชา จันทมนัส, วิมล จันทน

**คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2525**

นายอม ทวีพงษ์เจริญ, นางอรุณีประภา ทัดภาค, นายปัญญา ศิริโรจน์, นายคุณณะ พันธ์อักษร, นายเฉลิมเผ่า อ่องละนันทน์, นายสมศักดิ์ พงษ์ทัญญา, นายใหญ่ชัย ภูริเวช, น.ส.วิภาดา สุภรณ์พันธ์, น.ส.ธิดา วิวัฒน์วรินทร์, นายทองอยู่ ศรีตระกูล, น.ส.สมหมาย เจริญภักดิ์

**กอง บก.และกองจัดการ**

тик AD1 ชั้น 2 โทร. 3141352 หรือ 3142121-9 ต่อ 164, 165 **อัตราค่าสมาชิก** (ปีละ 52 ฉบับ ออกทุกวันเสาร์)  
 สมาชิกรับด้วยตนเอง ปีละ 25 บาท, สมาชิกรับทางไปรษณีย์ ปีละ 40 บาท สมาชิกเป็นสมาชิกได้ตัวตนเองที่กองจัดการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งเงินในนาม ผู้จัดการ รว. ตึก เอ.ดี.1 ชั้น 2  
 พิมพ์ที่ : ศรีเมืองการพิมพ์ โรงพิมพ์ขอ 5, โทร. 2144888